



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ด้วยมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะในสถานที่รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้สมัครโฆษณาหาเสียงเท่าเทียมกัน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ไว้ดังนี้

๑. การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ปิดประกาศมีและติดตั้งได้ตามสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดไว้ (ตามบัญชีแนบท้ายนี้)

๒. ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (ขนาดกระดาษประมาณ เอ ๓) จำนวนที่จัดทำได้ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร จำนวนที่จัดทำได้ไม่เกินสามเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการปิดประกาศหรือแผ่นป้ายของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สมัครต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประมวล มุ่งมาตร)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

บัญชีกำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับกรหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ที่	หน่วยงาน	ประกาศขนาด 30X42 ซ.ม. บริเวณที่เลือกตั้ง ภายในเขตเทศบาล	จำนวน (รวมแห่ง)	สถานที่		หมายเหตุ	
				ประกาศขนาด 130X246 ซ.ม.	จำนวน (รวมแห่ง)		
	เทศบาลเมืองอ่างทอง		22	8	1. บริเวณถนนเทศบาล 8 (ตั้งแต่บริเวณด้านข้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง ถึง โรงพยาบาลอ่างทอง ๒) 2. บริเวณถนนเทศบาล 16 (ตั้งแต่แยกทางเข้าสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ถึง สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง) 3. บริเวณถนนเสียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่สี่แยกบ้านรอ ถึง แยกบ้านรอ ซอย 2) 4. บริเวณถนนเสียงเมือง 1 (ตั้งแต่สี่แยกที่ดิน ถึง หมู่บ้านอ่างทองธานี) 5. บริเวณถนนเสียงเมือง 2 (ตั้งแต่เชิงสะพานเสียงเมือง ถึง ทางเข้าหมู่บ้านเปี่ยมสุข 2) 6. บริเวณถนนอ่างทอง - ป่าโมก (ตั้งแต่แยกวัดโล่ถึง ถึง สะพานเสียงเมืองฝั่งตลาดหลวง) 7. บริเวณถนนเทศบาล 1 (ตั้งแต่สถานีตำรวจภูธร ถึง ได้สะพานเสียงเมืองฝั่งบางแก้ว) 8. ถนนบ้านรอ (ตั้งแต่ถนนเทศบาล 3 ถึง สุดเขตเทศบาล)	- เสาไฟฟ้า - ดันไม้ริมถนน	